

มสธ.ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ต้องขัง

ยวิญฐากรณ์ ทองแขก*

“...มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ให้โอกาสผมได้เรียนหนังสือ...” แม้จะเป็นคำพูดสั้นๆ ของผู้ต้องขังชายคนหนึ่งจากวิดิทัศน์ที่เปิดในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) กับกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา แต่คำพูดสั้นๆ นี้เองที่สามารถต่อยอดปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการสอนทางไกลซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้แก่บุคคลบางประเภทที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้



หากย้อนไปเมื่อปี 2527 ซึ่งเป็นปีประวัติศาสตร์ก้าวสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ เมื่อมสธ.มีการจัดสอบให้นักศึกษาในเรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรีเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2527 โดยนักศึกษาเป็นนักโทษชาย ชื่อจำเอกบรรเทิง ชูชาติ อายุ 38 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้มสธ.ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นนักโทษ จนมีคำร้องมาขอให้จัดสอบที่เรือนจำอธิการบดีในสมัยนั้นคือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จึงตกลงกับกรมราชทัณฑ์ว่าจะจัดสอบที่เรือนจำกลางบางขวางให้ หลังจากนั้นมสธ.ยังคงมีความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนมีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 เพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังและพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อสนองนโยบายการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ จนมาถึงปัจจุบันมสธ.ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมราชทัณฑ์อีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งขณะนี้มสธ.มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 4,710 คน และผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิ์บัตร จำนวน 424 คน และนับตั้งแต่ปี 2530 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1,989 คน โดยบัณฑิตที่สำเร็จสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเองและสังคมได้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ โทร. 7467-8

*บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

ที่มา: 1. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย บ023/49 ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (31 มกราคม 2549)

2. หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย บ051/57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (8 มกราคม 2557)